

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาล ปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำความผิด	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหนังสือแจ้งเวียนหลัก ฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องของ ระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯและการควบคุม กำกับสอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขฯ ด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบ แสดงความ บริสุทธิ์ ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำความผิด	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาคว่าและ ทรัพย์สินบริจาคว่า	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอทพทพทและผู้ เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็น การเงินบริจาคว่า และทรัพย์สินบริจาคว่า ให้ บุคลากรในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทพทพท และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทพทพทและผู้เกี่ยวข้อง มีการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอทพทพทและผู้ เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการ การใช้ราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทพทพทและผู้เกี่ยวข้อง มีการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง
๕.มาตรการการรับของแถม	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอทพทพทและผู้ เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการแนวทางปฏิบัติในการ รับสวนแถมพิเศษ สวนขตเซย สวนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุข อำเภอทพทพทพท และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทพทพทและผู้เกี่ยวข้อง มีการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายใน หน่วยงาน สวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานสวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง



(นายอดุล สิริธการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ